

Điều 2. — Phân uréate đạm chỉ nên dành để bón cho vùng trồng rau và trồng cây công nghiệp, không nên phân phối cho vùng trồng lúa. Bộ Nông nghiệp cần cùng các ngành có liên quan và các Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh bàn việc *phân phối cho sát*; trường hợp phân phối cho vùng trồng rau và trồng cây công nghiệp còn thừa thì nên đổi cho các nông trường quốc doanh để lấy phân sulfate và chlo-rure đạm.

Điều 3. — Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố, tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 10 tháng 4 năm 1964.

K. T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

PHẠM HÙNG

CHỈ THỊ số 28 - TTg ngày 10-4-1964 về việc chuyển học sinh miền Nam có cha mẹ ở miền Bắc về gia đình để học trường ngoại trú.

Từ khi hòa bình được lập lại, Chính phủ đã tổ chức nhiều trường phổ thông nội trú dành riêng cho học sinh miền Nam tập kết và thu nhận vào học gần hai vạn học sinh không phân biệt các em có hay không có cha mẹ ở miền Bắc. Các trường học sinh miền Nam đã thu được một số kết quả nhất định trong việc giáo dục con em miền Nam. Nhưng việc tổ chức các trường nói trên với quy mô lớn đã lộ rõ một số nhược điểm cần phải khắc phục như vượt quá khả năng quản lý của cán bộ, Nhà nước phải chi phí nhiều mà việc giáo dục không kết hợp được nhà trường với gia đình và cũng không sát hoàn cảnh thực tế của ta. Vì vậy Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chỉ thị số 51-CT-TU ngày 10 tháng 7 năm 1962 và có nhắc lại trong thông tri số 124-TT-TU ngày 8 tháng 7 năm 1963 về việc đưa học sinh miền Nam nội trú về với cha mẹ ở miền Bắc để học ở các trường ngoại trú.

Đến nay chủ trương nói trên chưa được thực hiện đầy đủ do cha mẹ học sinh và bản thân học sinh còn chưa thấy hết vấn đề, việc đăng ký hộ khẩu, cấp phát lương thực, việc giải quyết nhà ở, trường học cho học sinh miền Nam về với gia đình và một số khó khăn khác chưa được giải quyết tốt.

Đề bảo đảm chủ trương trên đây thực hiện được tốt, một mặt cần làm cho các gia đình có con học ở trường miền Nam nhận rõ lợi ích và sự cần thiết của việc nhận con về học trường ngoại trú, mặt khác các cơ quan có trách nhiệm cần có biện pháp giải quyết những khó khăn cụ thể cho cha mẹ học sinh trong thời gian đầu mới nhận con về gia đình.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các cơ quan trung ương và địa phương có quan hệ đến việc giải quyết cho học sinh miền Nam về với gia đình thực hiện những việc dưới đây:

1. Bộ Giáo dục có kế hoạch bảo đảm đến cuối năm học 1963 — 1964 chuyển được hầu hết số học sinh học ở các trường miền Nam nội trú có cha mẹ ở miền Bắc về với gia đình và học chung với học sinh miền Bắc. Đối với số ít cha mẹ học sinh vì hoàn cảnh đặc biệt chưa có điều kiện nhận con về ngay trong năm học này thì có thể cho tạm gửi lại trường miền Nam, nhưng cha mẹ học sinh phải trực tiếp bàn bạc với nhà trường và phải được Bộ Giáo dục chấp thuận.

Bộ Giáo dục cần hướng dẫn cụ thể các Sở, Ty Giáo dục và các trường giải quyết một số khó khăn về học tập của học sinh như vấn đề tư tưởng, chuyển cấp, chuyển lớp, tuổi học, thiếu trường sở... đồng thời hướng dẫn các Sở, Ty Giáo dục chấp hành tốt mọi chế độ chính sách đối với học sinh miền Nam theo đúng quy định của Chính phủ.

2. Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Tổng cục Lương thực và Ủy ban hành chính các tỉnh, thành, đặc biệt là các thành phố Hà-nội, Hải-phòng, Nam-định, v.v... cần theo kế hoạch di chuyển học sinh miền Nam của Bộ Giáo dục, bảo đảm cho các học sinh miền Nam chuyển về gia đình được kịp thời đăng ký hộ khẩu, cung cấp lương thực, có nhà ở và bố trí vào học ở các trường địa phương. Số học sinh miền Nam chuyển về các thành phố không tính vào số lượng tăng dân số thường xuyên của thành phố.

3. Các Ủy ban hành chính Hải-phòng, Hà-đông, Hà-nam, Quảng-ninh cùng với Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ có trách nhiệm bố trí công tác cho số cán bộ, nhân viên của các trường miền Nam, sau khi đã chuyển bớt học sinh về gia đình.

4. Ủy ban Thống nhất, các cơ quan đoàn thể nhân dân ở trung ương và địa phương nhất là Công đoàn, các Hội đồng hương miền Nam, cần phổ biến và giải thích sâu rộng cho các phụ huynh học sinh miền Nam thông suốt và thực hiện tốt chủ trương trên đây của Đảng và Chính phủ, đồng thời hết sức giúp đỡ họ giải quyết khó khăn về việc ăn, ở, học tập cho con em được chuyển về với gia đình.

5. Bộ Tài chính cần điều chỉnh ngân sách cho các địa phương nơi có học sinh miền Nam về học trường ngoại trú để địa phương có đủ kinh phí cấp phát cho học sinh đều đặn và mở rộng hoặc xây dựng thêm các trường lớp.

Vì lợi ích của cách mạng và lợi ích của vấn đề giáo dục con em miền Nam, các Bộ, các ngành, các đoàn thể nhân dân, các Ủy ban hành chính địa phương cần nhận thức đúng đắn việc chuyển số học sinh miền Nam hiện ở các trường miền Nam nội trú về ở với cha mẹ và tiếp tục học tại các trường ngoại trú miền Bắc ra sức khắc phục mọi khó khăn, nghiêm chỉnh chấp hành những biện pháp ấn định trong chỉ thị này.

Hà-nội, ngày 10 tháng 4 năm 1964,

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
LÊ THANH NGHỊ

CÁC BỘ

BỘ GIÁO DỤC

QUYẾT ĐỊNH số 138-QĐ ngày 23-3-1964
ban hành quy chế tuyển sinh vào
các trường đại học, học viện và
trung học chuyên nghiệp năm học
1964 — 1965.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ nghị định số 198-CP ngày 7 tháng 11 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, sau khi đã hiệp ý với các Bộ và cơ quan ngang Bộ có trường đại học, học viện và các trường trung học chuyên nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Nay ban hành quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, học viện và trung học chuyên nghiệp năm học 1964 — 1965 đính kèm theo quyết định này.

Điều 2. — Các ông Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Quản lý học sinh, sinh viên các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, các ông Giám đốc, Ty trưởng Sở, Ty Giáo dục địa phương, các ông hiệu trưởng các trường đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà-nội ngày 23 tháng 3 năm 1964.

K.T. Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Thủ trưởng
NGUYỄN KHÁNH TOÀN

QUY CHẾ TUYỂN SINH

vào các trường đại học, học viện, trung học chuyên nghiệp năm học 1964—1965.

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Tất cả thí sinh xin thi vào các trường đại học, học viện và trung học chuyên nghiệp đều phải có đủ những điều kiện dưới đây:

a) Tư tưởng, đạo đức:

— Lịch sử gia đình và bản thân rõ ràng, trung thành với cách mạng xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước;

— Lập trường, tư tưởng, tư cách, đạo đức, thái độ học tập và lao động tốt, có tinh thần yên tâm yêu nghề, chịu đựng gian khổ và khắc phục khó khăn;

— Không ở trong thời hạn bị can án, bị pháp luật tước quyền công dân, không phạm kỷ luật nặng phải loại ra ngoài các cơ sở công tác, các tổ chức đào tạo mà đến nay chưa được tổ chức công nhận có tiến bộ rõ rệt hoặc còn trong thời gian cấm thi;

— Trừ số thí sinh hiện là học sinh đang học ở các trường văn hóa, các thí sinh khác đều phải bảo đảm đã có một quá trình và hiện đang tham gia công tác hoặc lao động sản xuất trong một tổ chức cơ sở.

b) Trình độ văn hóa:

1. **Thi vào các trường đại học, học viện hoặc các trường trung học chuyên nghiệp cần tuyển thí sinh tốt nghiệp cấp III:**

— Phải tốt nghiệp cấp III phổ thông, cấp III các trường bổ túc công nông hoặc một cấp tương đương (tốt nghiệp phổ thông hệ 9 năm